



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าท้าหยั่งดิน: FTA ไทย-ศรีลังกา	ไทยรัฐ
2. ธรรมนัสสั่งฟันรุกที่ส.ป.ก.	ข่าวสด
3. 'ธรรมนัส'สั่งฟันรุกที่สปก. ดึงปง.ยึดทรัพย์-พอกเงิน	มติชน
4. 'ไชยา'สั่งฟันหลวงขึ้นบินไล่ลดฝุ่น	เดลินิวส์
5. ชาวสวนยางเฮราคาขยับทะลุ80บาท	เดลินิวส์
6. ราคาขยับขึ้นยาว2ปี ชูNER-TEGH-STA	ทันหุ้น
7. ไทย-จีนสานสัมพันธ์การทูต เปิดตลาดส่งสินค้าเกษตรไปจีน	แนวหน้า
8. คอลัมน์: Smart EEC: ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ศรีลังกา...ประตูสู่...	กรุงเทพธุรกิจ
9. กนอ.ผั่นกยศท.ดันราคาขยพารา	ข่าวสด
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. โคราชเจ้าภาพจัด"พืชสวนโลกปี72"คาดคนทั่วโลกเข้าชมงานกว่า4ล้านคน	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. รายงานพิเศษ: เกษตรกรได้อะไรจากนโยบายพักชำระหนี้ของรัฐบาล	ไทยโพสต์



FTA ไทย-ศรีลังกา

ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ศรีลังกา นับเป็นเอฟทีเอฉบับที่ 15 ของไทย และถือเป็นฉบับล่าสุดที่ไทยลงนามร่วมกับต่างประเทศเมื่อต้นเดือนแห่งความรักที่ผ่านมา จะมีผลบังคับใช้ก่อนปลายปี 2567 แล้วจะมีประโยชน์ต่อบ้านเราอย่างไร?

นายจันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ให้ข้อมูลการเจรจา FTA ฉบับนี้ เริ่มขึ้นเมื่อปี 2561 ก่อนจะหยุดชะงักไปเนื่องจากเกิดปัญหาภายในประเทศของศรีลังกา และโควิด-19

ต้นปีที่แล้วเริ่มกลับมาหารือฟื้นการเจรจาอีกครั้ง และสรุปผลการเจรจาได้เมื่อเดือนธันวาคม 2566 โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเปิดตลาดสินค้า (ยกเลิก/ลดภาษี) ในระดับร้อยละ 85 ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด

ปัจจุบันไทยกับศรีลังกามีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างในปี 2564-2566 เฉลี่ยปีละ 3,248 ล้านบาท โดยไทยมีมูลค่าส่งออกไปศรีลังกา



เฉลี่ยปีละ 2,975 ล้านบาท มีมูลค่านำเข้าเฉลี่ยปีละ 273 ล้านบาท เอฟทีเอฉบับนี้ศรีลังกาได้ลด/ยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรสำคัญให้ไทยเช่น ปลามีชีวิต ปลาทะเลแห้ง เครื่องปรุง กุ้งมีชีวิต สด/

แช่เย็น เมล็ดพืชผักสำหรับเพาะปลูก อาหารสัตว์ และของปรุงแต่งที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ และอาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืช ที่เป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกไปตลาดโลกสูง ขณะที่ศรีลังกามีความต้องการนำเข้าจากตลาดโลก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสให้สินค้าเกษตรไทยได้เชื่อมต่อทางภาษีในการเข้าสู่ตลาดศรีลังกาเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง

สำหรับสินค้าเกษตรที่ไทยเปิดตลาดให้ศรีลังกา ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น แป้งข้าวสาลี ชา มะพร้าวฝอย ปลาทูน่าแช่แข็ง อบเชย กุ้ง หมึกแช่แข็ง และกุ้งมีชีวิต/สด/แช่เย็น ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นและจะช่วยลดต้นทุนการผลิตในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ ความตกลงเขตการค้าเสรีฉบับนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับศรีลังกาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศที่จะยกระดับการค้า การลงทุน การอำนวยความสะดวกในทางการค้าให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆ

อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนของไทยไปยังตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เนื่องจากศรีลังกาตั้งอยู่กลางมหาสมุทรอินเดีย ที่จะส่งผลให้ไทยสามารถกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆของโลกได้.

สะ-เล-เต

ธรรมนูญสั่งฟื้นฟูที่ส.ป.ก.

ร.อ.ธรรมนูญ พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มอบสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) นายธนศล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรมว.เกษตรฯ หรือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อหาแนวทางดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดตามมูลฐาน และพร้อมทำสงครามกับที่ดินเถื่อนในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนูญสั่งการดำเนินคดีอย่างจริงจังหากพบมีเจ้าหน้าที่ของส.ป.ก.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสนับสนุนผู้กระทำความผิดในเขตปฏิรูปที่ดินตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ในความผิดมูลฐานที่ 5 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฯ และมูลฐานที่ 15 ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ อันมีลักษณะเป็นการค้าโดยจะเป็นการขยายผลการดำเนินการ ต่อจากที่ส.ป.ก.ได้ตรวจพบว่า มีนายทุนเข้าใช้ยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ ซึ่ง ร.อ.ธรรมนูญสั่งให้ดำเนินคดีโดยเด็ดขาด เพื่อให้การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบรรลุผลตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย

'ธรรมนัส' สั่งฟันอุปที่สปก. ดึงปปง.ยึดทรัพย์-ฟอกเงิน

มีคำสั่งนายทุน-จนท.ทุจริต
จ่อออกหมายจับ 2 คนโคราช
ยันเกษตรกรตัวจริงอย่าห่วง
ที่ปรึกษา รว.เกษตรฯ คงเลขฯ ส.ป.ก.ถก ปปปง.
จ่อฟันเจ้าหน้าที่รัฐ-นายทุนใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส.ป.ก.โดยมิชอบ ลุยฟันฟอกเงินซ้ำ จ่อออกหมาย
จับสัปดาห์นี้ 2 เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา
ผิด ม.157 ม.149 (อ่านต่อหน้า 14)

อุปที่สปก.

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายเทพสุบรรณโชติธาดา เลขาธิการ ปปปง. พร้อมด้วยนายวิทยา นิตติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำ ปปปง. หรือร่วม นายธนตล สุวัฒน์ฤทธิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรณีตรวจสอบพบว่ามีเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม กระทำความผิดในเขตปฏิรูปที่ดิน เช่น การลักลอบขุดดินเพื่อนำออกจำหน่าย การใช้ประโยชน์ในที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นครราชสีมาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อหรือเินทางตรวจสอบทรัพย์สินและยึดทรัพย์

กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทุจริตทั้งหมดตามกฎหมายฟอกเงิน

นายธนตลกล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ 3 จุดใน ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พบความผิดปกติของเจ้าหน้าที่รัฐ และเตรียมออกหมายจับ 2 ราย ความผิดมาตรา 157 และมาตรา 149 ในสัปดาห์นี้ พร้อมสอบสวนเพิ่มเติมอีก 7 ราย ว่า มีส่วนรู้เห็นหรือไม่ ส่วนเกษตรกรเบื้องต้นพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง 4-5 ราย ในขณะนี้แต่มี 1 รายที่มีพฤติกรรมแอบแฝงจะเป็นนายทุน เพราะมีกำลังทรัพย์ ถือครองที่ดินอยู่ 1 จุด ส่วนนักการเมืองยังตรวจสอบไม่พบ

นายธนตลกล่าวอีกว่า ส่วนการดำเนินคดีนั้น ตำรวจ ปปปง.ทำการสอบพยานบุคคลผู้ที่ได้รับจัดสรรที่ดินและผู้นำท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดย

มิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า ซึ่งเข้าองค์ประกอบเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (15) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็น เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน และขยายผลหา นายทุนตัวจริงให้ได้โดยเร็ว

นายวิณะโรจน์กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการดูแลที่ดิน ส.ป.ก. ให้เป็นตามบทกำหนด และการครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน และมีการตั้งอนุกรรมการตรวจสอบคดีนี้ร่วมกับ 9 หน่วยงาน ทั้ง ปปปง., ป.ป.ช., ป.ป.ท., สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานดูแลที่ดินของรัฐ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ก่อนพิจารณาออกแนวทางบังคับใช้กฎหมาย โดยเร็ว พร้อมดำเนินการลงโทษทั้งผู้ให้และผู้รับ คือ เจ้าหน้าที่รัฐ และนายทุนผู้แสวงหาที่ดินโดยมิชอบ

นายวิทยา กล่าวว่า สำหรับการร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อดำเนินคดีเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐและนายทุน ตามความผิดมูลฐานการฟอกเงิน ทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง โดยเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาทำเพื่อประโยชน์ทางการค้า ส่วนของการยึดถือ ครอบครองที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กฎหมายจะคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรที่เข้าไปทำประโยชน์เกษตรกรรมจริงๆ ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

'ไชยา'สั่งฝนหลวงขึ้นบินไล่ลดฝุ่น

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดอื่นในภาคเหนือ โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา พร้อมจะมีการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวันที่ 15 มี.ค.นี้ สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ตนรับผิดชอบกำกับดูแลกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการร่วมแก้ปัญหา จึงได้สั่งการให้ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพิ่มมาตรการปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และให้มีการวางแผนติดตามสภาพอากาศป้องกันปัญหาลุกลาม ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ต้องการน้ำสำหรับการเริ่มเพาะปลูก พร้อมให้การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ในภารกิจดับไฟป่า ที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

“การปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่เป้าหมาย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ปฏิบัติการ ด้วยการใช้วิธีที่เรียกว่า “เทคนิคลดอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศผกผันด้วยการโปรยน้ำและโปรยน้ำแข็งแห้งเพื่อเป็นการเจาะช่องบรรยากาศให้สามารถระบายฝุ่นละอองขึ้นต่อไปได้” โดยใช้เครื่องบินชนิด CN จำนวน 1 ลำ และ CASA จำนวน 1 ลำ ขึ้นปฏิบัติการโปรยน้ำจำนวน 3,000 ลิตร เป็นรูปก้นหอย รัศมี 7 NM ในช่วงเวลา 13.52-14.07 น. และ 14.20-14.52 น. ทั้งนี้สำหรับผลการปฏิบัติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 4-10 มี.ค. 67 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแพร่ ได้ปฏิบัติการฝนหลวง และใช้เทคนิคตัดแปรสภาพอากาศในภารกิจบรรเทาปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ บริเวณ จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ น่าน ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง”

ขณะที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ ถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมีข้อความว่า เนื่องจากช่วงนี้ปัญหาฝุ่นรุนแรงวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา ผมจึงได้สั่งการให้ทาง กอ.รมน. ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งทาง ทท.3/กอ.รมน.ภาค 3 และสปก.ดับไฟป่าภาค 3 ก็ได้ลงพื้นที่ทันทีพร้อมปรับกลยุทธ์สู้ไฟป่าและ PM 2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. ของทุกปี สภาพอากาศแห้งแล้ง มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงในป่า และเกษตรกรรมติดไฟง่าย รวมถึงเป็นช่วงที่มีการลักลอบเผาป่าเพื่อประโยชน์ในการล่าสัตว์และหาของป่า ประกอบกับชาวบ้านเตรียมพื้นที่เพาะปลูกฤดูกาลใหม่โดยการเผาวัสดุทางการเกษตร กอ.รมน. จึงได้เพิ่มน้ำหนักไปที่มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าพร้อมกำชับทุกหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงาน และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจัดการได้อย่างทันที่ และวันที่ 15-16 มี.ค.นี้ ผมจะลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ PM 2.5 ด้วยตัวเองครับ.

ชาวสวนยางเฮราคาขยับทะลุ80บาท

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันที่ติดตัวขึ้นสูง จากนโยบายการบริหารจัดการยางพาราของ ร้อยเอก ชรินทร์ พรหมเด้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ นายณกรณ์ ครรกรวิวิท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการบริหารจัดการยางพาราอย่างรอบด้านเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับยางพารา และเข้มงวดมาตรการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย เพื่อลดผลกระทบด้านราคาที่เกษตรกรได้รับ จึงส่งผลให้ราคายางในประเทศขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 เป็นต้นมา โดยราคายางที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราของ กยท. ทะลุ 80 บาท โดยราคาซื้อขายยางแผ่นรมควัน อยู่ที่ 81.09 บาท/กก. ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ 41 เดือน อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคายังคงอยู่ในช่วงที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลให้ราคายางพาราพุ่งสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากนโยบาย

ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ ร.ม.ว.คลัง ที่กำชับสั่งการให้ ร.อ. ชรินทร์ พรหมเด้า ร.ม.ว.เกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อน และไม่อนุญาตให้นำเข้ายางจากต่างประเทศ ส่งออกไปยังประเทศอื่น รวมไปถึงความต้องการใช้ยางในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของโลกที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ยอดขายรถยนต์ของยุโรปในเดือนมกราคมโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10.3% ในขณะที่จีนผลิตรถยนต์และส่งออกในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4.91 ล้านคัน คิดเป็น 57.9% ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ประกอบกับการลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC+ ส่งผลให้ยังสามารถตรึงราคาน้ำมันไว้ในระดับที่สูง ต้นทุนการผลิตยางสังเคราะห์จึงสูงขึ้น ช่วยเพิ่มความต้องการใช้ยางธรรมชาติในภาคการผลิตให้มากขึ้น.

ราคาข่าวยาวขึ้นยาว2ปี ชูNER-TEGH-STA

#กลุ่มยางพารา #ทับทูน - กลุ่มยาง
ได้ดีราคาข่าวยาวดีตัวแรงทะลุ 80 บาท
บีก TEGH ขี่ขาขึ้นยาวต่อเนื่อง 2 ปี
ซัพพลายลด จากเอลนีโญ และยุโรป
บังคับใช้กฎหมาย EUDR มั่นใจปีนี้ทาบ
สถิติโต 20% ปรับเพิ่มราคาข่าวยาวเฉลี่ย
ปีนี้เป็น 65 บาท จาก 55 บาท ด้าน
บีก NER ประสานเสียงลั่นทำยอดขาย
ทะลุ 2.5 หมื่นล้านบาท โบนัสข่าวยาวมา
แรงกว่าสินค้าเกษตรอื่น ชู NER-
TEGH-STA → → → **อ่านหน้า 2**

➔ **ราคาข่าวยาว** (ต่อจากหน้า 1)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง
สถานการณ์ราคาข่าวยาวพาราในปัจจุบันที่ปรับตัวขึ้นสูง
โดยราคาข่าวยาวที่ซื้อขายผ่าน “สำนักงานตลาดกลาง
ยางพารา” ของ “กยท.” ทะลุ 80 บาทต่อกิโลกรัม
โดยราคาซื้อขายยางแผ่นรมควัน อยู่ที่ 81.09 บาท
ต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ 41 เดือน
โดยคาดว่าราคาข่าวยาวยังคงอยู่ในช่วงที่มีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึ้นต่อไป

นางสาวสิริณัฐ โภกนุทากรณ์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
หรือ TEGH ผู้ผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติและ
น้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่ในภาคตะวันออก เปิดเผยว่า
ราคาข่าวยาวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะนี้ เป็นผลมาจาก
ปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ส่งผลต่อผลผลิตของยางพารา
ทำให้ซัพพลายลดลง นอกจากนี้ยังเกิดจากการปรับ
นโยบายของแต่ละประเทศที่ต้องการยางพาราจาก
แหล่งผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นการ

จำกัดการผลิตจากแหล่งที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จึงเป็นบวกต่อราคาข่าวยาว จากโอกาสที่ซัพพลายจะ
ลดลง และคาดการณ์ว่าราคาข่าวยาวจะสูงในระดับนี้อีก
ราว 2 ปี

สำหรับราคาข่าวยาวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อ
บริษัทในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า เพราะในช่วงนี้ราคา
ข่าวยาวได้ล็อกไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านม

● **TEGH ลั่นปีนี้ทาบสถิติ**

นางสาวสิริณัฐ กล่าว ว่า แนวโน้มการดำเนินธุรกิจ
ในปี 2567 ของบริษัทมีทิศทางที่สดใสโดยเฉพาะ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควันที่ข่าวยาวจะ
ทำสถิติสูงสุดใหม่ (All Time High) ในปีนี้ จาก
ปริมาณข่าวยาวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20% และราคาข่าวยาว
ธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้น โดยได้มีการปรับคาดการณ์
ราคาข่าวยาวพาราเฉลี่ยทั้งปีเป็น 65 บาทต่อกิโลกรัม
จากเดิมที่คาดว่าราคาข่าวยาวจะเฉลี่ยที่ 55 บาทต่อ
กิโลกรัม และยังเห็นแนวโน้มในการขยายตลาดใหม่ๆ
ต่อเนื่อง อย่างตลาดอินเดียที่เป็นโอกาสเติบโตเช่น
เดียวกัน

ขณะเดียวกัน TEGH จะได้รับผลดีจากกรณี
ที่สหภาพยุโรป บังคับใช้กฎหมาย EUDR (EU
Deforestation-Free Products Regulation) ซึ่งเป็น
กฎหมายว่าด้วยสินค้าต้องผลิตจากแหล่งวัตถุดิบ
ที่ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า ไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ และ
พื้นที่ป่า และต้องมีเอกสารสิทธิการใช้ที่ดินถูกต้อง
ตามกฎหมาย รวมถึงการจัดการสวนยางต้องเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนโดย
รอบโดยคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายได้ในช่วงเดือนมิถุนายน
เพื่อนำไปทดลองใช้ และคาดว่าจะเห็นการสั่งซื้ออย่าง
มีนัยสำคัญในปี 2568 เป็นต้นไป

● **ราคาข่าวยาวสูงตันผลงาน**

นายสุวิทย์ จึงชนสมบุรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท นอร์ทอีสท์ รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)
หรือ NER กล่าวว่า ราคาข่าวยาวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูง

ในขณะนี้ปัจจุบันขึ้นมอยู่ที่ราว 85 บาทต่อกิโลกรัม
เกิดจากซัพพลายในตลาดที่ลดลง ส่วนหนึ่งมาจาก
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ถือว่าเป็นผลดีต่อราคา
ข่าวยาวพารา

ทำให้ปีนี้บริษัทคาดว่าราคาข่าวยาวเฉลี่ยจะอยู่
ที่ราว 65 ถึง 70 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้รายได้
ปีนี้คาดว่าจะทำได้ถึงระดับ 25,000 ล้านบาท หรือ
มากกว่าเป้าหมายดังกล่าวได้ แต่ในแง่ปริมาณข่าวยาว
อาจจะเห็นตัวเลขที่ลดลงเนื่องจากซัพพลายในตลาด
ลดลงไปทำให้กระทบต่อปริมาณยางในตลาดบ้างแต่
ในด้านราคาข่าวยาวก็ถือว่าทำได้ในระดับที่สูง

● **ชู NER-TEGH-STA**

นายมงคล พ่วงเกตุรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ราคาข่าวยาว
ขณะนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดีกว่าราคาพืชผลการ
เกษตรอื่นๆ และดีกว่ากลุ่มคอมมูนิตี้ด้วย ซึ่งมีปัจจัย
บวกจากในเรื่องของซัพพลายที่ลดลง จากสภาพภูมิ
อากาศ รวมไปถึงดีมานด์ที่แข็งแกร่งจากรถยนต์ไฟฟ้า
(อีวี) และมีผู้ประกอบการมาตั้งฐานการผลิตในไทย
ด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยบวกสำคัญ

โดยที่ผ่านมามาอาจจะเห็นผลประกอบการ หุ้น
บริษัทยางไนโตรเจน 4/2566 ไม่ได้สูงมากนัก จาก
ราคาข่าวยาวเพราะมีการขายล่วงหน้าไปแล้ว แต่จะเห็น
ผลประกอบการเติบโตชัดเจนในไตรมาส 1-2/2567
ดังนั้นราคาข่าวยาวที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลดีในช่วงครึ่งปีแรก
ทั้งนี้อาจจะต้องติดตามเรื่องปริมาณยางพาราลดลง
ด้วยหรือไม่ เพราะหากซัพพลายลดลงจะกระทบต่อ
การผลิตด้วย ดังนั้นจึงต้องติดตามปริมาณยางพารา
ประกอบ หุ้นที่ได้ผลบวก NER ราคาเป้าหมาย
6.80 บาท TEGH ราคาเป้าหมาย Consensus ที่
3.70 บาท และ STA ราคาเป้าหมาย Consensus
18 บาท 🌱

ไทย-จีนสานสัมพันธ์การทูต เปิดตลาดส่งสินค้าเกษตรไปจีน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ฉบับ ได้แก่ 1.พิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืช สำหรับการส่งออกต้นสนใบพาย จากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 2.ความตกลงเพื่อแก้ไขพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง และชิ้นส่วนสัตว์ปีกไทยไปจีน โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและ สหกรณ์ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และนาย หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้ลงนามฝ่ายจีน พร้อมด้วยนายหวัง อี้ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกลางด้าน

กิจการต่างประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามที่ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการลงนามพิธีสารทั้ง 2 ฉบับนี้ เป็นผลสำเร็จจากการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะขยายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกันอย่างเป็นทางการส่งผลให้ประเทศไทย สามารถส่งออกต้นสนใบพายไปยังจีนได้ รวมทั้งสร้างตลาดใหม่ให้กับสินค้าเกษตรของไทย และเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในตลาดจีน รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรของประเทศไทย และคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกต้นสนใบพายจากไทยไปจีน

ราว 1,500 ล้านบาทต่อปี

ในส่วนการลงนามความตกลงเพื่อแก้ไขพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบการกักกันและสุขอนามัยทางสัตวแพทย์เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกไทยไปจีน มีการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกไปยังประเทศจีน เคยมีการลงนามในพิธีสารเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ซึ่งประเทศไทยสามารถส่งออกได้เฉพาะเนื้อไก่ เนื้อเป็ด ชิ้นส่วนและเครื่องในไก่ เท่านั้น สำหรับการแก้ไขพิธีสารเพื่อขยายขอบข่ายตามร่างความตกลงฯ ฉบับใหม่ดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออกชิ้นส่วนและเครื่องในเป็ดได้เพิ่มเติมอีก 18 รายการ โดยในปี 2566 ไทยมีมูลค่าการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกไปจีนกว่า 16,000 ล้านบาท คาดว่าภายหลังการลงนามพิธีสารจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท

ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ศรีลังกา...ประตูสู่ตลาดเอเชียใต้

กรุงเทพธุรกิจ
Smart EEC
● **ประธาน จิวจินดา**
หัวหน้าส่วนวิจัยนโยบายรัฐและปัจจัยทางธุรกิจ
สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย



ประเทศไทยและศรีลังกาได้ร่วมลงนามความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ศรีลังกา

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2567 ที่ผ่านมา นับเป็น FTA ฉบับที่ 15 ของไทยที่ทำไว้กับ 19 ประเทศ และเป็นฉบับแรกภายใต้รัฐบาล "เศรษฐา ทวีสิน" FTA ฉบับนี้มีการเปิดตลาดสินค้ากว่า 85% ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด เปิดให้ไทยถือหุ้นสาขาบริการได้ 100% ใน 50 สาขาย่อย และถือหุ้นในการลงทุนได้ 100% ใน 35 สาขา

ประเทศไทยวางเงื่อนไขการมี FTA ฉบับใหม่มานานกว่า 3 ปี โดยฉบับสุดท้ายที่ได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 15 พ.ย.2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 คือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP จนกระทั่งไทยได้ลงนามความตกลง FTA ไทย-ศรีลังกา และมีผลบังคับใช้ในปีนี้

ภาคการค้า ทั้งสองฝ่ายได้นำสินค้ากว่า 85% ของสินค้าทั้งหมดมาลดภาษี โดยสินค้าที่ศรีลังกาจะลดภาษีเป็น 0% ให้ทันทีนานถึง 16 ปี คิดเป็น 50% ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด หรือกว่า 4,000 รายการ อาทิ ยานยนต์และชิ้นส่วน บัญชีเงินเยิม เคมีภัณฑ์ เยื่อกระดาษและกระดาษคราฟต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปลาสลิด ปลาแช่ลมนกระป๋อง อาหารสัตว์ กุ้งแช่เย็น โครเกอร์ป้อนมีชีวิต และเครื่องเงิน

ภาคบริการ ศรีลังกาเปิดให้ไทยเข้าไปถือหุ้นในสาขาบริการได้ถึง 100% ใน 50 สาขาย่อย อาทิ โรงแรมและร้านอาหาร

บริการขนส่งทางทะเล บริการนายหน้า และตัวแทนประกันภัยบริการแพนไซส์ บริการโทรคมนาคม บริการสิ่งแวดล้อม บริการโฆษณา และบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ

ภาคการลงทุน ศรีลังกาเปิดให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนโดยถือหุ้นได้ 100% ใน 35 สาขา อาทิ การแปรรูปอาหาร (ผลไม้ ผัก ถั่ว มันฝรั่ง) การผลิตสิ่งทอ (ยกเว้นทอผ้าด้วยมือ) การผลิตยานยนต์และ



ชิ้นส่วน การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตยาและเวชภัณฑ์ การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และทันตกรรม

สินค้าไทยที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากความตกลง ได้แก่ ยานยนต์ สิ่งทอ อัญมณี โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์เหล็ก กระดาษขลุ่ยมือ ยางอาหารปรุงแต่ง อาหารสัตว์ เมล็ด

ข้าวโพด เป็นต้น ส่วนภาคบริการที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่ การเงิน ประกันภัย ท่องเที่ยว ก่อสร้าง และการวิจัยและพัฒนา ขณะที่ด้านการลงทุนที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่ อาหารแปรรูป รถยนต์ และส่วนประกอบ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์การแพทย์ (ข้อมูลกระทรวงพาณิชย์)

FTA ไทย-ศรีลังกา ถือเป็นโอกาสให้ไทยในการขยายตลาดการค้าและการลงทุนไปยังตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้ ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง หนึ่งในโครงการหลักอีอีซีที่กำลังเร่งยกระดับเป็นท่าเรือหลักของภูมิภาค ไปยังท่าเรือโคลัมโบของศรีลังกา เพื่อกระจายสินค้าต่อไปยังประเทศต่างๆ และในอนาคตไทยจะมีโครงการแลนด์บริดจ์ที่เชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยช่วยลดเวลาการขนส่งระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย

ขณะเดียวกัน **ศรีลังกามีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับภาคอุตสาหกรรมและบริการ** จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุนในกิจการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมการเกษตร การประมง อัญมณีและเครื่องประดับ การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง

FTA ไทย-ศรีลังกาจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสินค้าไทยและเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งออก แต่เนื่องจากศรีลังกาเป็นตลาดที่มีขนาดเล็ก มีประชากรเพียง 22 ล้านคน กำลังซื้ออาจยังไม่มากนัก เนื่องจากเพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2565 โอกาสของไทยจึงน่าจะ **"นำจุดเด่นศรีลังกาเป็นประตูขยายตลาดการค้าการลงทุนไปยังประเทศอื่นในกลุ่มเอเชียใต้และประเทศที่ศรีลังกาได้สิทธิพิเศษทางการค้า"**

กนอ.ผั่นกยกยท.ต้นราคาอย่างพารา

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มไอยู) เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การบริการวิชาการ และความยั่งยืนไปได้ของการค้าเนื้อยางพาราและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพในนิคมอุตสาหกรรมรองรับการบังคับใช้กฎหมาย EU Deforestation-free Products Regulation (EUDR) ของสหภาพยุโรป ที่จะมผลบังคับใช้ในเดือนธ.ค.2567 เป็นการเพิ่มโอกาสขยายตลาดยางพาราในสหภาพยุโรปได้มากขึ้น สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย

ส่วนแนวโน้มอุตสาหกรรมยางพาราปี 2567-2568 คาดมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องทั้งด้านผลผลิตและความต้องการใช้จากภาวะฟื้นตัวของอุตสาหกรรมทั้งตลาดในและต่างประเทศ เช่น กลุ่มยานยนต์ จุ่มมือยาง อุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น

นายเพ็ก เลิศวิงพง ประธานกรรมการ กยท.กล่าวว่า คาดปีนี้จะสามารถผลัดกันราคา ยางให้สูงขึ้นได้ถึงตัวเลข 3 หลัก ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้เข้าประเทศ 200,000 ล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 85 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) สร้างรายได้แล้วกว่า 60,000-70,000 ล้านบาท นับตั้งแต่ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้ามาดำรงตำแหน่งรมว.เกษตรและสหกรณ์ จากก่อนหน้านี้อยู่ที่ 49 บาท/ก.ก. และนำไปสู่เป้าหมายไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราโลก

“นโยบายส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยเฉพาะล้อยาง ช่วยดูดซับผลผลิตยางออกจากตลาดได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 400,000 ตัน ซึ่งปัจจุบันผลัดกันผลผลิตยางที่ได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แล้ว 1 ล้านตัน จากกำลังการผลิต 14 ล้านตัน ตั้งเป้าปีนี้ตรวจสอบย้อนกลับได้ 2 ล้านตัน และปี 2568 ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 6 ล้านตัน”



เกษตรวันนี้.....● ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม.เกษตรศาสตร์
ร่วมกับไบโอเทค สวทช. ขอเชิญนักวิจัยด้านข้าวภาครัฐและเอกชน
หน่วยงานให้ทุน สถานทูต สถาบันการศึกษา เกษตรกรรุ่นใหม่ และ
ผู้ส่งออกข้าวไทย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน การประชุม
วิชาการนานาชาติ เรื่อง **International Conference/Workshop
on Rice Climate Mitigation and Adaptation** หรือการบรรเทาและปรับตัวต่อ
สภาพภูมิอากาศของข้าว.....● ภายในงานพบกับการบรรยายของนักวิจัยระดับโลก
ที่ทำงานวิจัยด้านข้าวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอภิปราย
กลุ่มเพื่อระดมสมองแก้ปัญหาด้านข้าวในหลากหลายมุมมอง โดยเฉพาะในเรื่องข้าวที่
ลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน ลดการใช้น้ำ พร้อมเทคนิคที่สามารถทำได้ในเวลาอันใกล้
และแนวทางในอนาคต งานจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เท่านั้นและประชุมเป็นภาษา
อังกฤษตลอดงาน.....● งานจัดขึ้นในที่ 25 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ
ห้องรวงข้าว อาคารวิธานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพฯ ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ <https://dna.kps.ku.ac.th/workshop> รับจำนวน
จำกัด ภายใน 15 มีนาคมนี้.....●

นายกะหล่ำปลี

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jadmarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เมืองไทย 360

วันที่: อังคาร 12 มีนาคม 2567

ปีที่: 16

ฉบับที่: 4168

หน้า: 11 (ล่าง)

Col.Inch: 121.54 Ad Value: 145,848

PRValue (x3): 437,544

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: โคราชเจ้าภาพจัด“พืชสวนโลกปี72”คาดคนทั่วโลกเข้าชมงานกว่า4ล้านคน



โคราชเจ้าภาพจัด“พืชสวนโลกปี72”คาดคนทั่วโลกเข้าชมงานกว่า4ล้านคน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - โคราชคว้าสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก “โคราช เอ็กซ์โป 2029” โดยประเทศไทยซิวสิทธิ์อันดับสองจากเจ้าภาพทั่วโลกสีเขียว ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า ตลอดการจัดงาน 10 พ.ย. 2572-28 ก.พ. 2573 จะมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกจำนวน 2.6-4 ล้านคน เงินสะพัดมหาศาล

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Producers-AIPH) ประกาศให้สิทธิ์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (International Horticultural Expo) หรือ “โคราช เอ็กซ์โป 2029” ซึ่งการได้รับสิทธิ์จัดงานระดับโลกครั้งนี้จะช่วยยกระดับจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพืชสวน ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว” (Nature & Greenery: Envisioning the Green Future)

งาน “โคราช เอ็กซ์โป 2029” หรืองานมหกรรมพืชสวนโลก นครราชสีมา พ.ศ. 2572 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2572 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2573 ถือเป็นงานมหกรรมระดับโลก ประเภท A1 คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานจำนวน 2.6-4 ล้านคน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะนำเสนอแนวคิด “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว” (Nature and Greenery: Envisioning the Green Future) สะท้อนความหัตถ์จริยทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพืชสวนและการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้ ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 2549 โดยนับเป็นการจัดงานมหกรรมระดับโลกครั้งแรกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และยังได้รับรางวัลเหรียญทองจากความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนั้นอีกด้วย

การประกาศผลการคัดเลือกให้จังหวัดนครราชสีมาได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ. 2572 มีขึ้นระหว่างการประชุมประจำปี 2567 ของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ที่กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 โดยผู้แทนจากทีมประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุม และนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในรอบสุดท้าย ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือที่เส็บ โดยไทยจะต้องเตรียมเสนอตัวต่อองค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ BIE (Bureau International des Expositions) ในลำดับต่อไป เพื่อรับการรับรองสู่การเป็นงานเอ็กซ์โประดับโลกอย่างสมบูรณ์แบบ

นายศิระ สว่างศิลป์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ใน

ฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันความสำเร็จของงานมหกรรมพืชสวนโลก ที่กำลังจะจัดขึ้นในปี 2572 ที่จังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช เพราะเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเชิงเหนือ และศักยภาพอันโดดเด่นทั้งด้านประวัติศาสตร์ ความชำนาญในด้านเกษตรกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หนึ่งในหน่วยงานเจ้าภาพจัดงาน เน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ด้านการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและพืชสวนของประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติ โดยงานโคราช เอ็กซ์โป 2029 จะเป็นเวทีระดับนานาชาติ นำเสนอแนวทางการทำพืชสวนที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม มุ่งสู่การสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

ขณะที่นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในฐานะเมืองเจ้าภาพ จังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณรัฐบาล นายกรัฐมนตรี กรมวิชาการเกษตร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รวมถึงประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจ

ชาวโคราชพร้อมเปิดประตูต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก เพื่อสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ผลสานักวิจัยที่ค้นพบในการสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ซึ่งการจัดงานโคราช เอ็กซ์โป 2029 ครั้งนี้ จะเป็นการพลิกโฉมเมืองโคราช โดยยกฐานะสู่เมืองต้นแบบด้านนวัตกรรมสีเขียว

นายจิรุตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือที่เส็บ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงานฯ และเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นด้านอาคารสร้างมรดกที่ยั่งยืนและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กล่าวว่า โคราช เอ็กซ์โป 2029 ถือเป็นงานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อพันธกิจหลักของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ในการส่งเสริมความสำเร็จของอุตสาหกรรมพืชสวน ผ่านการปลูกพืชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมพัฒนาสังคม และสร้างความยั่งยืนให้กับโลกสำหรับคนรุ่นนี้และรุ่นต่อไป

ในขั้นตอนต่อไป ประเทศไทยจะต้องนำเสนอข้อมูลแก่องค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ BIE (Bureau International des Expositions) เพื่อขอการรับรองให้ Korat Expo 2029 เป็นงานนิทรรศการระดับโลก นายสุชาติ รักษ์ พันธุ์สายเชือก ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา งาน Korat Expo 2029 (พืชสวนโลก 2572) กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ทางหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้มีส่วนร่วมส่งเสริม ผลักดัน และร่วมนำเสนอโครงการให้กับ AIPH มา นานกว่า 5 ปี การจัด Korat Expo 2572 จะสร้างระบบเศรษฐกิจอย่าง

มีนัยสำคัญ โดยเริ่มต้นเงินลงทุนจากรัฐบาลกลาง 4,800 ล้านบาท และยังมีการลงทุนจากนานาชาติในการจัดทำบูธต่างๆ มากกว่า 35 ประเทศจากทั่วโลก

การจัดบูธแต่ละครั้งใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีการขนส่งจากต่างประเทศที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านระบบขนส่งทั้งทางอากาศ ทางเรือ และการขนส่งทางบก ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินมากกว่า 2 หมื่นล้านบาท จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจของพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงโดยรอบ

เช่น จ.ขอนแก่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ และ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งการเชื่อมโยงในครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมามีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงในระดับประเทศด้วย โดยจะมีการผลักดันเรื่องต่างๆ ผ่านหอการค้าไทย โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย จะเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนและเป็นกำลังสำคัญ

Korat Expo 2029 เป็นงานพีชสวนระดับโลก จะมีหลายประเทศเข้ามา ทั้งร่วมแสดงพีชพรรณ นวัตกรรม วัฒนธรรม และเยี่ยมชมงานจำนวนมาก เป็นโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงิน การลงทุนด้านเทคโนโลยี การพัฒนาด้านการศึกษาวิจัย การขนส่ง และยิ่งไปกว่านั้น จะเกิดการพัฒนาด้านความรู้ให้บุคลากรท้องถิ่นของภาคอีสาน ถือเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่จะเข้าร่วมงาน Korat Expo 2029 ส่วนการยกระดับเทคโนโลยีในภาคการเกษตร ก็เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ได้มีการนำเสนอ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการเกษตร

นอกจากนี้ งานนี้ถือเป็นโอกาสทองของการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง จะมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายชาติหลั่งไหลเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมชมงานซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และเสริมสร้างภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย โดยภาพรวมๆ จังหวัดนครราชสีมาจะได้ประโยชน์อย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจการเงิน และการพัฒนาการเกษตรพร้อมกับ การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในระยะยาว

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมผลักดันการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพพีชสวนโลกกับองค์กรเอกชนและทางจังหวัดฯ มาโดยตลอด มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจในโคราช และจังหวัดข้างเคียง การจัดงานพีชสวนโลกครั้งนี้จะทำให้คนทั่วโลกรู้จักโคราชมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพใหม่ของชาวโคราชในด้านการท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การค้า และการพัฒนาการเกษตรไปพร้อมกัน เราพร้อมสนับสนุนงาน “โคราช เอ็กซ์โป

2029” หรืองานมหกรรมพีชสวนโลกนครราชสีมา ที่จะเริ่มในปี พ.ศ. 2572 อย่างเต็มที่

ด้าน ดร.วัชร ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตนรู้สึกขอบคุณรัฐบาล กรมวิชาการเกษตร และ สสป. รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนตั้งแต่วันแรกที่ริเริ่มโครงการนี้ ในสมัยของนายวิเชียร จันทรโณทัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายกอบชัย บุญอรณะ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง และนายพิสุทธ์ พร้อมจะบอก นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

นับแต่บัดนี้ต่อไปถือว่าเป็นงานหนักของเราชาวโคราชและชาวไทยทุกคนที่จะช่วยกันเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ด้วยการทำงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและภูมิภาค รวมถึงระดับประเทศด้วย

ในมิติด้านการท่องเที่ยวย่อมถือเป็นชาติที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติให้รู้จักภาคอีสานมากขึ้นได้อย่างแน่นอน เพราะมีการคาดการณ์ว่างานนี้จะมีนักท่องเที่ยวมากถึง 4 ล้านคน ในช่วงเวลาของการจัดงานดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐินี ทองดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ได้เดินทางมาร่วมการนำเสนอในครั้งนี้ และในฐานะที่ได้ทำหน้าที่ทางวิชาการสนับสนุนข้อมูลและดำเนินการประสานงานร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เริ่มโครงการ กล่าวว่า มาถึงวันนี้รู้สึกดีใจและภูมิใจกับจังหวัดนครราชสีมา งาน Korat Expo 2029 นอกจากจะเป็นโอกาสของการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาสู่เมืองสีเขียวที่ยั่งยืน Green and Sustainability city และเมืองที่เป็นแหล่งอาหารของโลก รวมถึงเป็นโอกาสในการผลักดันเมืองโมเดิร์นโคราช สู่เมืองไม่ทิ้งระดับนานาชาติต่อไป และยังเป็นโอกาสทางการศึกษาด้าน MICE ให้เยาวชนนักศึกษาและผู้สนใจในพื้นที่ ต่อจากนี้ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีแผนการดำเนินงานร่วมขับเคลื่อนต่อไป ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อจัดตั้งหลักสูตรพิเศษ Expo Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพให้กับงานเจ้าภาพการจัดงาน Korat Expo และงานอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

“ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสำหรับบทบาทในการคว่ำลิที่จัดงานครั้งนี้ เช่น สมาคมพีชสวนแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา องค์กรบริหารส่วนตำบลเทพาลัย และภาคีเอกชนในจังหวัด”

เกษตรกรได้อะไรจากนโยบายพักชำระหนี้ของรัฐบาล



นโยบายพักชำระหนี้เกษตรกรถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐบาล ดำเนินการผ่านกลไกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เจ้าหนี้รายใหญ่ของเกษตรกรไทย เริ่มประกาศใช้นโยบายครั้งแรกในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน มีการพักชำระหนี้เกษตรกรไปแล้วรวม 14 ครั้ง ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่น่าแปลกใจคืองานวิจัยชี้ชัดว่า นโยบายการพักชำระหนี้เป็นระยะเวลาที่สั้นกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา เกษตรกรไทยกลับมีมูลค่าหนี้เพิ่มสูงขึ้น บทความนี้ชวนทุกคนหาคำตอบว่าอะไรที่ซ่อนอยู่ในนโยบายพักชำระหนี้ของรัฐบาล

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับการพักชำระหนี้ก่อน

การพักการชำระหนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ การปรับโครงสร้างหนี้ทั่วไป และการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา หมายถึงหนี้ที่ลูกหนี้เริ่มไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามปกติ นโยบายพักการชำระหนี้ที่เคยเกิดขึ้นที่ผ่านมามีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการพักการชำระหนี้เฉพาะเงินต้น การพักชำระเงินต้นและลดอัตราดอกเบี้ย การพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

แล้วแต่ละแบบต่างกันอย่างไร

เพื่อทำความเข้าใจการพักการชำระหนี้กับผลกระทบต่อเกษตรกร มาทำความเข้าใจกับโครงสร้างหนี้และการผ่อนชำระหนี้กันก่อน ปกติค่างวดที่เกษตรกรต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้จะประกอบด้วยส่วนของเงินต้นกับดอกเบี้ย การพักการชำระหนี้เงินต้นเพียงอย่างเดียว จึงหมายถึงการอนุญาตให้เกษตรกรหยุดการชำระเงินต้น แต่ดอกเบี้ยไม่หยุดเดินหน้าหากจะสะสมเพิ่มพูนขึ้น การพักการชำระหนี้แบบนี้จึงทำให้



เงินต้นไม่ลดลง แต่ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น การพักการชำระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ย จะทำให้ดอกเบี้ยลดลงด้วย ส่วนการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย คือการที่ในช่วงของการหยุดชำระหนี้เงินต้นจะไม่ลด และดอกเบี้ยจะไม่เพิ่ม

การศึกษาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ในช่วงปี 2558-2564 มี

หนี้สินเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3-4% ต่อปี สอดคล้องกับผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่พบว่า การพักชำระหนี้ 13 ครั้งที่ผ่านมา (ไม่นับครั้งล่าสุดในปีที่แล้ว) กลายเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างของเกษตรกรสูงขึ้น โดยมีเหตุผล 2 ประการ 1.เกษตรกรส่วนใหญ่กว่า 77% เคยเข้าโครงการพักชำระหนี้ ที่มีเงื่อนไขกำหนดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่สามารถขอเงินกู้เพิ่ม แต่เมื่อ

ถึงฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ จำเป็นต้องมีเงินลงทุน ทำให้เกษตรกรกลุ่มนี้หันหน้าไปกู้ยืมระบบหรือกู้จากกองทุนหมู่บ้าน กลายเป็นมีเจ้าหนี้เพิ่มมากขึ้น และเลือกชำระหนี้ส่วนอื่นๆ ก่อน ส่วนหนี้ ธ.ก.ส. จ่ายเป็นลำดับสุดท้าย

2.พบว่ามีหลายกรณีที่ ธ.ก.ส. กำหนดให้เกษตรกรที่จะเข้าโครงการพักชำระหนี้ ต้องนำดอกเบี่ยค้างจ่ายมาทบรวมกับเงินต้น ทำให้ยอดเงินกู้ขยับสูงขึ้น

การพักการชำระหนี้จึงไม่ต่างจากกับดักทางการเงินที่ทำให้เกษตรกรรวมเวียนอยู่ในวัฏจักรหนี้ ซึ่งการศึกษาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ พบว่า ปัจจุบันครัวเรือนเกษตรกรกว่า 90% มีหนี้คงค้างเฉลี่ยสูงถึง 432,932 บาท และกว่า 30% ของครัวเรือนเกษตรกรมีหนี้สูงกว่า 5 แสนบาท มูลค่าหนี้ทั้งหมดนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหากเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์แล้วจะพบว่าครัวเรือนเกษตรกรไทยโดยเฉลี่ยมีหนี้คิดเป็นมูลค่าถึง 70% ของสินทรัพย์เลยทีเดียว

ข้อมูลที่ชวนให้วิตกกังวลประการหนึ่งคือ การที่เกษตรกรอายุเกินกว่า 60 ปี ซึ่งไม่ใช่วัยทำงานแล้ว แต่ยังมีภาระหนี้ที่ต้องแบกรับไว้อยู่มากถึง 1.4 ล้านคน ในจำนวนนี้ 1.8 แสนคน ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรสูงวัยที่มีศักยภาพในการชำระหนี้ต่ำ

อย่างไรก็ดีนโยบายพักการชำระหนี้ครั้งล่าสุดของ ธ.ก.ส. ที่ประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2566 นั้น ได้แสดงให้เห็นว่า ธ.ก.ส. น่าจะได้อินเสียงของนักเศรษฐศาสตร์ที่ทำงานในประเด็นหนี้สินเกษตรกรอยู่บ้าง เพราะนโยบายพักการชำระหนี้รอบล่าสุดนี้ นอกจากการพักชำระเงินต้นแล้ว รัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยระหว่างการพักการชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรด้วย (แต่ไม่รวมดอกเบี่ยค้างชำระ) โดยมูลค่าดอกเบี้ยที่รัฐบาลจะชำระให้เกษตรกรตามนโยบายการพักการชำระหนี้รอบล่าสุดนี้ คิดเป็นมูลค่ารวมถึงกว่า 54,000 ล้านบาท แต่มีเงื่อนไขว่าเกษตรกรที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพักการชำระหนี้ ที่รัฐบาลช่วยจ่ายดอกเบี้ยแทนนี้ต้องมีหนี้คงค้างไม่เกิน 3 แสนบาทต่อราย และสามารถกู้เงินเพิ่มได้ไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งประการหลังนี้จะทำให้เกษตรกรมีความจำเป็นต้องกู้เงินนอกระบบน้อยลง นอกจากนี้ระหว่างที่อยู่ในช่วงของการพักการชำระหนี้ ธ.ก.ส. มีมาตรการพิเศษสำหรับลูกหนี้ที่ดี ให้สามารถนำเงินมาชำระเงินต้นได้ โดยคิดเงินต้นได้ในอัตรา 50% ตลอดช่วงระยะเวลาของการพักการชำระหนี้ ทำให้เมื่อพ้นช่วงของการชำระหนี้มูลค่าหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของเกษตรกรจะลดลง ซึ่งมาตรการ

ข้อมูลที่ชวนให้วิตกกังวลประการหนึ่ง คือ การที่เกษตรกรอายุเกินกว่า 60 ปี ซึ่งไม่ใช่วัยทำงานแล้ว แต่ยังมีภาระหนี้ สินที่ต้องแบกรับไว้อยู่มากถึง 1.4 ล้านคน ในจำนวนนี้ 1.8 แสนคน ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรสูงวัยที่มี ศักยภาพในการชำระหนี้ต่ำ

ทั้งหมดที่กล่าวมา ทำให้ถูกมองว่าเป็นการพักการชำระหนี้ที่น่าจะเป็นมิตร และมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินของเกษตรกรได้จริง

อย่างไรก็ตาม ภาระหนี้สินของเกษตรกรไม่ได้ผูกพันอยู่กับเจ้าหนี้ ธ.ก.ส. รายเดียว การศึกษาของมูลนิธิชีวิตไทพบว่า ครอบครัวเกษตรกร 1 ครัวเรือน มีหนี้เฉลี่ย 3.8 ก้อน เจ้าหนี้สำคัญนอกจาก ธ.ก.ส. แล้ว ยังมีสถาบันการเงินอื่น สถาบันการเงินชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินเอกชน เช่น บริษัทเช่าซื้อ รวมถึงสินเชื่อในระบบ โดยสาเหตุของการเป็นหนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความจำเป็นทางเศรษฐกิจ รายรับไม่พอรายจ่าย การประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ราคาสินค้าผลผลิตตกต่ำ เป็นหนี้เพราะคนใกล้ชิด เช่น การค้าประกันให้เพื่อน หรือญาติพี่น้อง และการเป็นหนี้เพราะนโยบายของรัฐ ดังนั้นการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรของภาครัฐ นอกจากจะดำเนินถึงการลดลงของยอดหนี้ของ ธ.ก.ส. แล้ว ยังควรต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นที่จะไม่สร้างมูลค่าหนี้เพิ่มในหนี้ยอดอื่นด้วย.

เพ็ญภา ทงษ์ทอง
มูลนิธิชีวิตไท